

จากปัญหาสาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง อันเนื่องมาจากการกำหนดค่าน้ำหนักของ GPAX , ONET และเนื้อหาข้อสอบและมาตรฐานของ GAT และ PAT ในระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) ที่ไม่ตอบสนองบางกลุ่มสาขาวิชา และเมื่อมีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงกว้างขวางมากขึ้น จึงเกิดปัญหาที่สังคมวิพากษ์ถึงนักเรียนที่วิ่งไปสอบหลายแห่ง การที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลายแห่งเพื่อรักษาสีทธิ์การเข้าศึกษา อีกทั้งปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาและผู้เข้าเรียนไม่ได้ตามจำนวนเป้าหมาย เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่แจ้งสถานะสิทธิ์เมื่อผ่านการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง และในการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 จึงเห็นชอบให้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะดำเนินการเป็น 2 ระบบร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบการสอบข้อเขียนที่ใช้ข้อสอบรับตรงร่วมกัน และ (2) การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing-house) โดยยึดหลักการ

1. มหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน ดำรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบันในระบบรับตรง
  2. ผู้สมัครในระบบรับตรงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบันกำหนด มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาที่ตนผ่านการคัดเลือก
- โดยระบบนี้ยังคงให้ความสำคัญต่อแนวคิดการให้นักเรียนต้องเรียนอยู่ในระบบโรงเรียน รวมทั้งวิธีการดำเนินการต้องมีคุณภาพ สามารถประเมินผลการคัดเลือกผู้สมัครได้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของมหาวิทยาลัย / สถาบัน/กลุ่มสถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเห็นว่าการเข้าร่วมระบบ Clearing-house จะเป็นการแก้ไขปัญหาาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็ตาม ระบบ Clearing-house คือ การให้ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบัน หรือกลุ่มสถาบันในระบบรับตรง เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ เพียง 1 แห่ง ผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ที่เว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th) ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) การยืนยันสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่เกิน 3 ครั้ง โดยจะยึดข้อมูลครั้งล่าสุดที่ยืนยันสิทธิ์ และหากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริงเฮาส์ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก จะถูกตัดสิทธิ์การรับตรงของมหาวิทยาลัย / สถาบัน อื่น ๆ ที่ร่วมในระบบเคลียร์ริงเฮาส์ รวมทั้งตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) ด้วย